
 

 

 



 

 

 







 

 

 











 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 จากปัญหาราคายางพาราตกต ่า วนัน้ี 9 องคก์รยางพาราทัว่ประเทศไดย้ืน่ขอ้เสนอ 12 ขอ้ถึงกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อแกปั้ญหาราคายางพารา 
 9 องคก์รยางพาราท่ีรวมตวักนัในช่ือ สภาเครือข่ายเกษตรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย น าโดย สภา
เครือข่ายยางและสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทย หรือ สยยท. ยืน่ขอ้เสนแนวทางการ
แกปั้ญหาราคายางตกต ่า และการปฏิรูปยางพาราไทย ถึง พล.อ.ฉตัรชยั สาริกลัยะ รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ หลงัราคายาง เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน อยูท่ี่กิโลกรัมละ 55.64 บาท แต่ตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย
อยูท่ี่ 60 บาท 

 ส าหรับขอ้เสนอการแกปั้ญหาจากเครือข่ายเกษตรกรกลุ่มน้ี คือ ใหก้ารยางแห่งประเทศไทยมีอ านาจ
ช้ีน าราคาประมูลยางเพื่อป้องกนัเกษตรกรถูกเอาเปรียบ พร้อมควบคุมราคากลางทั้งในและต่างประเทศไม่ให้
ต ่ากวา่ตน้ทุนการผลิต รวมทั้งใหน้ ายางพาราคา้งสตอ๊กกวา่ 1 แสนตนัออกมาขายใหก้บั อปท. น าไป
ลาดยางถนน และไม่เห็นดว้ยกบัการซ้ือยางเพื่อเก็บไวใ้นสตอ๊กของรัฐบาลแต่ควรปล่อยใหร้าคายางเป็นไป
ตามเสถียรภาพและกลไกตลาด 
 ดา้น พล.อ.ฉตัรชยั สาริกลัยะ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพียงสั้น ๆ วา่ 
ตอนน้ีไดม้อบหมายใหป้ระธานบอร์ดการยางช้ีแจงแนวทางแกปั้ญหาทั้ง 11 ขอ้ หลงัคณะรัฐมนตรีมีมติไป
แลว้ 4 มาตราการ พร้อมกล่าวช่ืนชมกลุ่มเกษตรท่ีรวมตวักนัในวนัน้ีท่ีไม่ไดชุ้มนุมประทว้งแต่มานัง่ประชุม
คุยหารือกนัเพื่อแกปั้ญหาและเตรียมจะน าเร่ืองดงักล่าวรายงานถึงนายกรัฐมนตรีต่อไป 

ภายหลงัยืน่ขอ้เสนอต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แลว้ สภาเครือข่ายเกษตรชาวสวนยาง
แห่งประเทศไทยไดร่้วมประชุมหารือกบัตวัแทนจากการยางแห่งประเทศไทยเพื่อหาขอ้สรุปในการ
แกปั้ญหาราคายางอีกคร้ัง. 

 


